



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG
HOANG LONG GROUP

Địa chỉ: Số 68 Nguyễn Trung Trực, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

☎: (0272) 3872848

E-mail: info@hoanglonggroup.com

www.hoanglonggroup.com

Số: 45/2023/CV-HLG

Long An, ngày 07 tháng 04 năm 2023

V/v: Giải trình cổ phiếu HLG bị
duy trì diện hạn chế giao dịch.

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 29/03/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quyết định số 212/QĐ-SGDHN về việc duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu HLG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (Công ty), lý do: *Tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022.*

Bằng văn bản này, Công ty xin giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục đối với các vấn đề từ chối đưa ra ý kiến của tổ chức kiểm toán như sau:

1- Công ty đang trình bày các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng, phải thu về cho vay ngắn hạn và lãi cho vay được cộng vào số dư nợ gốc cho vay của Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long là bên liên quan được kiểm soát bởi các thành viên chủ chốt của Công ty: Công ty khẳng định khoản phải thu này có khả năng thu hồi, hai bên đã làm việc để có lộ trình thanh toán giảm dần dư nợ. Năm 2019 số dư công nợ có giảm theo Báo cáo kiểm toán độc lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC phát hành, nhưng từ đầu năm 2020 sự bùng phát của đại dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng trầm trọng đến nền kinh tế toàn cầu và trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam nên Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long hoạt động kinh doanh chưa có hiệu quả như mong đợi, từ đó tiến độ giảm dư nợ với Công ty không đúng kế hoạch. Tuy nhiên, từ năm 2023 Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long cam kết sẽ có lộ trình thanh toán cho Công ty chậm nhất vào cuối năm 2025.

2- Công ty đang trình bày thông tin về việc bảo lãnh và thế chấp bằng tài sản cho Ông Phạm Hoàng Long - Phó Tổng Giám đốc và Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex II - công ty này là bên liên quan được kiểm soát bởi thành viên chủ chốt của Công ty (phát sinh từ năm 2020): Công ty sẽ yêu cầu các bên liên quan (bên được bảo lãnh) sớm cân đối nguồn tài chính để tất toán khoản vay hoặc dùng tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của các bên liên quan để thay thế cho các tài sản đang thế chấp này.



3- Công ty đang theo dõi giá trị thành phẩm bất động sản của Dự án Khu dân cư Long Kim 2 trên khoản mục "Hàng tồn kho" và trích trước chi phí giá vốn tương ứng diện tích đã chuyển nhượng của dự án này trên khoản mục "Chi phí phải trả dài hạn". Bên cạnh, Công ty xác định giá đất được trừ khi tính thuế giá trị gia tăng phải nộp tương ứng với doanh thu đã ghi nhận tại dự án Khu dân cư Long Kim 2 căn cứ theo giá đất được Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An ban hành tại thời điểm chuyển nhượng mà không dựa trên giá đất được trừ bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách Nhà nước (không kể tiền sử dụng đất được miễn, giảm) và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công cộng của Dự án này hiện đang trong giai đoạn đầu tư thi công theo tiến độ nên còn dở dang. Khi Dự án hoàn thành, Công ty sẽ xác định lại giá trị quyết toán và điều chỉnh cách tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo ý kiến của kiểm toán.

Trên đây là nội dung giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục chứng khoán bị duy trì hạn chế giao dịch, xin báo cáo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TÔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUỐC ĐẠO

